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Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar. Vil að bifreiðagjöldin sem voru sett til bráðabirgða fyrir 30 árum 
siðan og áttu bara að vera til 1 árs verði notuð í þetta . Það er komið nóg af sköttum á almenning í 
landinu verið skynsöm og hættið við þessa vitleysu .
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